

"หมอธี" ขึ้นบัญชีดำบริษัทอบรมครูผิดหลักเกณฑ์แล้ว

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ย. 2560

"ธีระเกียรติ" ขึ้นแบล็คลิสต์บริษัทอบรมครูผิดหลักเกณฑ์แล้ว ชี้ ไม่ใช่แค่ขึ้นบัญชีดำเฉพาะบริษัทเท่านั้นแต่รวมไปถึงรายบุคคล สกัดแอบไปเปิดบริษัทจัดอบรมครูอีก ย้ำ ปีงบฯ61 จะไม่เกิดปัญหาคอร์สอบรมครูไร้คุณภาพ

วันนี้ (18 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานและเลื่อนวิทยฐานะ วุ21/2560 และจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อรับช่วงการพัฒนาครูแนวใหม่ โดยจัดหลักสูตรอบรมครูให้ครูสามารถเลือกหลักสูตรเข้ารับการอบรมได้ตามความต้องการ และมีการจัดงบประมาณในการอบรมหรือคูปองให้ครูคนละ 10,000 บาทต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น จนมีครูจำนวนมากร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติในการอบรม ซึ่งสร้างปัญหาและไม่เป็นการส่งเสริมให้ครูรับการพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เริ่มตั้งแต่ระบบการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมรองรับความต้องการของครู หลักสูตรที่ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อถึงวันอบรมก็มีการเลื่อนหรือลดจำนวนวันที่อบรมลง บางแห่งถึงกับยกเลิกการอบรมนั้น ตนขอให้ครูอย่ากังวลว่าในปีหน้าจะเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การจัดหลักสูตรอบรมครูที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเรียนต่างๆเราได้มีการแก้ไขไปได้เยอะแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนครูจะเลือกคอร์สหลักสูตรการอบรมหมด ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มต้นคอร์สหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นมากขึ้น โดยตนได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไว้แล้วว่า เร็วๆนี้จะมีงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA ขึ้น ซึ่งตนหวังจะใช้องค์กรในงาานนี้เลือกคอร์สอบรมที่ทำได้ระดับ 4-5 ดาวมาจัดอบรมให้แก่ครู และงานดังกล่าวเป็นงานใหญ่ที่ครอบคลุมทุกขอมูลการศึกษา ดังนั้นก็หวังว่าเมื่อครูที่ได้ไปร่วมงานแล้วเห็นคอร์สอบรมดีก็ควรจะบอกต่อกันจนทำให้คอร์สอบรมที่ไม่ดีหายไปเอง เพราะต้องเกิดการแข่งขันขึ้น อย่างไรก็ตามตนได้แบล็คลิสต์บริษัทที่จัดคอร์สอบรมครูแล้ว ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่แบล็คลิสต์บริษัทเท่านั้นแต่ได้แบล็คลิสต์ไปถึงตัวบุคคลด้วย เพราะไม่เช่นนั้นบุคคลเหล่านี้จะแอบกลับไปเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาอีก ดังนั้นไม่ต้องหวังตนมีข้อมูลบุคคล และรายบริษัทจัดอบรมไว้ทั้งหมด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น.](#)